

# จดหมายข่าว

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ  
หนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562



## ภายในเล่ม

### หน้า 2

ปัญหาสุขภาพในหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียว และความสำคัญของการเผยแพร่แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวให้กับชาวบ้าน

### หน้า 3

การเผยแพร่แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว และการพัฒนาสมรรถนะหลักทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวให้แก่ชาวบ้าน

### หน้า 4

ความรู้ความเข้าใจ และบทบาทของอาสาสมัครสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อการคุกคามของโรคติดต่อ



อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครปศุสัตว์ (อสป.) จำนวน 75 คน ผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว โรคสัตว์สู่คน การดื้อยาของเชื้อโรค และวิธีการสร้างกลยุทธ์ในป้องกันโรค

จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยครั้งที่ 6 พบว่า ยับยั้งการสื่อสารที่ดีระหว่างนักวิชาการและชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคสัตว์สู่คน (zoonotic disease) ที่ติดจากสัตว์ป่าและปศุสัตว์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักของชาวบ้านเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการใช้วิธีการด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health; OH) สำหรับแก้ปัญหา รวมทั้งเพื่อสร้างกลุ่มครูฝึกที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยังมีกรณีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู โรคแท้งติดต่อ วัณโรค และโรคสัตว์สู่คนอื่น ๆ อยู่

อสม. และ อสป. จำนวนหนึ่งได้รับการฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นครูฝึกได้ รวมทั้ง เพื่อให้เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องแก่ชุมชนตนเองได้ โดยการอบรมครั้งนี้ ได้ใช้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้นแบบ เพื่อให้ครูฝึกหรืออาสาสุขภาพหนึ่งเดียวเหล่านี้ ได้เรียนรู้ถึงความเชื่อและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในชุมชน สร้างกลยุทธ์ในการการป้องกันโรค วิทยาทอดสารไปยังชุมชน วิธีการสู่การเป็นผู้นำ และวิธีการฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้าน และ นักเรียนในชุมชน





**สำเร็จ!!**  
ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการทางด้านทักษะสุขภาพหนึ่งเดียว และความรู้อื่นๆ หลังจากเข้ารับการอบรม

ข้อมูลที่น่าสนใจในการอบรม พบว่าเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และถ่ายทอดการเผยแพร่ให้แก่ชุมชน โดยมีครูฝึกหรืออาสาสมัครสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับชาวบ้าน และเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการป้องกันตรวจวัด และตอบโต้ต่อภัยคุกคามของโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งวิธีการนี้ สามารถช่วยลดช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้านได้ นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายของ อสม. และอสป. นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย



บรรณาธิการ:

วรุณ บุษยอุดมศาสตร์  
แสงเดือน บูลสม  
Irwin F. Chavez

ภาพและกราฟิก:

วรุณ บุษยอุดมศาสตร์

จดหมายข่าวฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา หรือยูเอสเอไอดี (United States Agency for International Development) เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดแนวคิด หรือเนื้อหาของจดหมายข่าว ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Workforce)



จัดทำโดย:  
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารตระหนักจิต ธรรมศาสตร์  
420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กทม.



[www.thohun.org](http://www.thohun.org)



[ncothohun@thohun.org](mailto:ncothohun@thohun.org)



[www.facebook.com/ncothohun](https://www.facebook.com/ncothohun)